



คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ที่ ๓๓ /๒๕๖๕

เรื่อง ให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเดินทางไปราชการ (เพิ่มเติม)

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดดำเนินโครงการอมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น ปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กรชุมชนด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถเข้าสู่ตลาดการค้า การสร้างการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ภาพที่ดีระหว่างกลุ่มองค์กรชุมชน และธนาคารอมสิน ตลอดจนการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม การทำงานต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะเป็นแนวทางในการก่อเกิดประสบการณ์ด้านการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสู่ตลาดแรงงาน อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของรากฐานสังคมจากพื้นฐานความเข้าใจของคนรุ่นใหม่ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการอมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมลงพื้นที่หารือพิจารณากลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น ปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ อำเภอธารโต อำเภอยะหา และอำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ๑๔๗๔/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบันปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ๖๒๐๒/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาการจัดการ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยฯ จึงสั่งให้

๑. อาจารย์ภาวีณี ต่วนมุดอ
๒. อาจารย์ธัญญาณี สันทวี

เดินทางไปราชการ ร่วมลงพื้นที่หารือพิจารณากลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น ปี ๒๕๖๕ ตามวันและสถานที่ดังกล่าว เดินทางด้วยรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข ๑๒๔๖ ยะลา มีนายวัลลภ ศรีรัตนจันทร์ เป็นพนักงานขับรถ โดยใช้งบประมาณจากโครงการอมสินยุวพัฒนารักษ์ถิ่น ปี ๒๕๖๕

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๖ - ๗ มกราคม ๒๕๖๕

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(อาจารย์ ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันท์)

รองคณบดี รักษาการแทน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ปฏิบัติราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา